

# เทศกาลและการแข่งขันกีตาร์เอเชียนานาชาติ 2560



เทศกาลและการแข่งขันกีตาร์เอเชียนานาชาติ 2560

(The Asia International Guitar Festival & Competition 2017)

ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 มิถุนายน 2560

ณ ห้องกลมมาตซ์ 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ร่วมกับ ชมรมกีตาร์ไทย (Thailand Guitar Society) และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ภูมิใจเสนอ “เทศกาลและการแข่งขันกีตาร์เอเชียระดับนานาชาติ 2560” (The Asia International Guitar Festival and Competition 2017) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกลมมาตซ์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ / โคนิววิสิค / กีตาร์ พาราดีไซ์ / วิเศษณัฐ / ชวาเรช และอริ้นแควส

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลกีตาร์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย การรวมตัวของนักกีตาร์ ช่างทำกีตาร์ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ ทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป ซึ่งในปีนี้อัดขึ้นเป็นปีที่ 17 แล้ว มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ กลิ่นอายของกีตาร์คลาสสิกซบกลมและเต็มเต็มเสียงเพลงแห่งความสุขให้แก่คนรักดนตรีไม่แพ้ปีที่ผ่านมา โดยการแข่งขันกีตาร์ในแต่ละวันจะประกอบด้วยการแข่งขันระดับเยาวชน และระดับผู้ใหญ่ ผู้ชนะการแข่งขันจะมีสิทธิ์ได้กีตาร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากช่างทำกีตาร์ฝีมือระดับโลกเฉพาะงานนี้และมีเพียงตัวเดียวในโลกเท่านั้นในปีนี้อย่างมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การสอนเทคนิคการเล่นกีตาร์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การพบปะกับช่างทำกีตาร์ฝีมือระดับโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมการพรีเซนต์กีตาร์ซึ่งจะโชว์ความสวยงามและเสียงอันไพเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์แต่ละตัว ชมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกและคอนเสิร์ตที่หาชมได้ยาก โดยมีนักกีตาร์ชื่อดังจากนานาประเทศมาร่วมบรรเลงซบกลมอีกด้วย

ในปีนี้นำได้รับเกียรติจาก เซอร์คาร์ด อาบิตง จากฝรั่งเศส / แอดมีร์ โดซี่ จากอัลบาร์เนีย/ทาเคโอ ซาโตะ จากเยอรมนี/ มาซาฮิโระ มาสึตะ, มาเรีย ดูโอ้ และ มิซึโอะ โยชิโมโตะ จากญี่ปุ่น / จาง ซิงโฮ และ จุน จางซู จากเกาหลีใต้ / ลี ออง กูเดิล จากสาธารณรัฐเช็ก / อองตวน มาคีแนค จากฝรั่งเศส / ฐู ลี จากเวียดนาม / ชัว ยง ฉิน จากมาเลเซีย และ พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ์ จากไทย ในนาม ดูโอ้ โดส อมิโกและพร้อมด้วยนักกีตาร์มากฝีมือจากประเทศไทย อาทิ วรเทพ รัตนอำมพวัลย์ / เผด็จ เนตรภักดี / ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ / วรปรัชญ์ ญาณสุภาพและ วงคลาสสิคิล กีตาร์ ออเคสตรา กำกับโดย อภิชัย จันทนขจรฟุ้งร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย

บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบค่ำ ราคา 600 บาทสำหรับผู้สนใจทั่วไป (รวมอาหารว่าง) และราคา 400 บาท สำหรับนัก

เรียน-นักศึกษา (รวมอาหารว่าง) / สำหรับทุก คอนเสิร์ตรอบ16.00 น.ทั้งผู้ใหญ่และเด็กราคา 300 บาท (ไม่รวมอาหารว่าง) / สำหรับผู้เข้าสังเกตการณ์และเข้าชมการแข่งขัน ท่านละ 200 บาทต่อรายการการแข่งขัน พิเศษ!!สำหรับผู้ถือบัตร Sukosol Gourmet ชื่อบัตร 1 ใบแถมฟรีอีก 1 ใบ!

สอบถามรายละเอียดและสำรองบัตร กรุณาโทร. 0-2247-0123 ต่อ 1916-18 / อีเมลล์

tsb.prd@sukosolhotels.com หรือสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ที่<http://aigf.weebly.com/>หรือ[www.facebook.com/pages/Asia-International-Guitar-Festival-and-Competition-Bangkok](http://www.facebook.com/pages/Asia-International-Guitar-Festival-and-Competition-Bangkok)

กำหนดการและรอบการแสดงคอนเสิร์ต

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

09:30 น. ลงทะเบียน

11:00 น. การแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับผู้ใหญ่รอบแรก

17:00 น. ฟรีคอนเสิร์ตเปิดเทศกาลกีตาร์เอเชียนานาชาติ โดย วงคลาสสิเคิล กีตาร์ ออเคสตรา กำกับโดย อภิชัย จันทนขจรฟูง และเดี่ยวกีตาร์โดย มาซาฮิโระ มาซึตะ จากญี่ปุ่น

20.00 น. การแสดงรวมคอนเสิร์ตโดยศิลปิน อาทิ อองตวน มาคีแนค จากฝรั่งเศส, ลีออง คูเดิลัค จากสาธารณรัฐเช็ก, วรเทพ รัตนอำมพวัลย์ จากประเทศไทย และ มาเรีย ดูโอ้ จากญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

09:30 น. คอร์สสอนกีตาร์ โดย เซอร์คาร์ต อาบิตง จากฝรั่งเศส

14:00 น. ฟรีคอนเสิร์ตโดย มิซึโอะ โยชิโมโตะ จากญี่ปุ่น

16:00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดย เม็ติจ เนตรภักดี ร่วมกับฐ ลี จากเวียดนาม

20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดย จาง ซิงไฮ จากเกาหลีใต้ ร่วมกับ มาซาฮิโระ มาซึตะ จากญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

10.00น. การแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับเยาวชน

14:00 น. การพรีเซนต์กีตาร์จากช่างทำกีตาร์ฝีมือระดับโลก พร้อมบรรยายโดย ชินวัณน์ เต็มคำขวัญ และวรปรัชญ์ ญาณสุภาพ

16:00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดย ชวี ยง ฉิน จากมาเลเซีย ร่วมกับ พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ์ จากไทย ไนนาม ดูโอ้ โดส อมิโก และ จุน จองซู จากเกาหลีใต้

20:00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดย ทาเคโอะ ซาโตะ จากเยอรมัน และ แอดมีร์ โดซี่ จากอัลบาร์เนีย

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

09:30 น. คอร์สสอนกีตาร์ โดย แอดมีร์ โดซี่ จากอัลบาร์เนีย

11:30 น. คอร์สสอนกีตาร์ โดยทาเคโอะ ซาโตะ จากเยอรมัน

14:00 น. การแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับผู้ใหญ่รอบสุดท้าย

19:00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดย เซอร์คาร์ด อาบิตง จากฝรั่งเศส พร้อมประกาศผลการแข่งขันกีตาร์ระดับเยาวชน และผู้ใหญ่